



'ปตท.' เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว หนุนทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ในป่า-เมือง

"FPT 49" เป็นชื่อแปลงปลูกป่าในพื้นที่ ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 26,675 ไร่ แปลงปลูกป่าแห่งนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาแปลงปลูกป่าทั้งหมดในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) โดยได้เข้าไปฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2538

และในปี 2540 "ในหลวงรัชกาลที่ 10" พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ณ แปลงปลูกป่า FPT 49 ทรงปลูกต้นประดู่ป่า ซึ่งเป็น "ต้นไม้ต้นที่ 100 ล้าน" ของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ของ ปตท. โดยในปัจจุบัน แปลงปลูกป่า FPT 49 กลายเป็นเส้นทางจักรยานศึกษาธรรมชาติ ที่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา

จากวันนั้นถึงวันนี้ กลุ่ม ปตท. ยังคงเดินหน้าประสานกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศไทย รวมถึงในกรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองหลวงที่มองไปทางไหนก็เต็มไปด้วยอาคารคอนกรีตและตึกระฟ้า จึงได้จัดโครงการ "Green

Bangkok 2030" ซึ่งได้ร่วมกับ กทม. และภาคีเครือข่าย We Park และ Big Trees เพิ่มพื้นที่ร่มไม้ต่อพื้นที่เมืองให้มากขึ้น และให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการสร้าง "มหานครสีเขียว" อย่างยั่งยืน โดยมีการเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร

กทม. ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเพิ่มระยะการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวไม่เกิน 400 เมตร หรือระยะเดิน 5 นาที เพิ่มอัตราเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรใน กทม. เพิ่มจากปัจจุบัน 6.9 ตารางเมตรต่อคน เป็น 10 ตารางเมตรต่อคน เพิ่มพื้นที่ร่มไม้ต่อพื้นที่เมืองเป็นร้อยละ 30 ซึ่งมีพื้นที่นำร่อง 11 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร เขตลาดกระบัง พื้นที่ 18 ไร่ สวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดิน กทม. (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล) เขตบางขุนเทียน พื้นที่ 37 ไร่

สวนปิยะภิรมย์ เขตบางกะปิ พื้นที่ 10 ไร่ สวนสันติพร เขตพระนคร พื้นที่ 2.5 ไร่ สวนชุมชนเขตบางรัก พื้นที่ 0.5 ไร่ สวนภายในซอยวิภาวดี 18 แยก 3 เขตจตุจักร พื้นที่ 3 ไร่ พื้นที่ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตลาดกระบัง พื้นที่ 20 ไร่ พื้นที่สีเขียวภายใน ปตท. สำนักงานใหญ่ (ถนน

วิภาวดีรังสิต) เขตจตุจักร ภูมิทัศน์ทางเข้าริมถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร พื้นที่ใต้ทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก (บริเวณหน้าสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ) เขตบางซื่อ และ พื้นที่ใต้ทางด่วนฉลองรัช (บริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 2) เขตคลองเตย

นายชาญศิลป์ ศรีรัฐกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า จากแปลงปลูกป่า FPT 49 ซึ่งเป็นการพลิกฟื้นสภาพพื้นที่จากเขาหัวโล้นให้กลายเป็นผืนป่าบกที่อุดมสมบูรณ์ โดยกลุ่ม ปตท. ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ร่วมกันทำนุบำรุงและพัฒนาเป็นห้องสมุดธรรมชาติ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศ

หนึ่ง ปตท. ยังขยายผลด้านการสร้างพื้นที่สีเขียวในเมือง ด้วยการจัดโครงการ **"40 ปี ปตท. PLANT TOGETHER"** ร่วมกับ เจเอสแอล จัดประกวดสร้างพื้นที่สีเขียวใน 5 มหาวิทยาลัย คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว รวมถึงให้ประชาชนทั่วไปได้รับแรงบันดาลใจจากความคิดค้นแบบนี้ สำหรับนำไปปรับใช้ทั้งที่บ้าน สถานศึกษา และที่ทำงานต่อไป

โดยทีมที่ชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้คือ **มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ** ภายใต้คำขวัญ **"From Grey to Green"** เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีที่ตั้งอยู่ในเมืองหลวงและมีพื้นที่จำกัด จึงใช้แนวคิด Co-Working Space หรือการสร้างพื้นที่ทำงานร่วมของคนหลายๆ คน โดยต้องสามารถทำให้



พื้นที่นี้ได้สัมผัสกับธรรมชาติ จากโจทย์สำคัญคือ **"จะอย่างไรให้ต้นไม้อยู่ร่วมกับคอนกรีตได้"** ซึ่งพบว่า **"ไม้กระถาง"** สามารถไปกันได้กับเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารคอนกรีต และไม้กระถางก็ทำให้บรรยากาศร่มรื่นขึ้น เพราะต้นไม้ช่วยลดความร้อนลงได้

ขณะที่ **นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ ปตท.** กล่าวว่า ปตท. มีความตั้งใจที่จะปลูกสำนึกรักต้นไม้ พื้นที่สีเขียวและธรรมชาติ ให้เกิดขึ้นในใจคน จึงเกิดโครงการ 40 ปี ปตท. PLANT TOGETHER ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้มีการสร้างพื้นที่สีเขียวในเมือง โดยเชิญเยาวชนในฐานะคนรุ่นใหม่ เข้ามาร่วมโครงการ

"เราสนับสนุนให้เขาหาพื้นที่ และทำเป็นพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้แล้วก็มาประกวดกัน สิ่งที่ได้คือมีคณะกรรมการดูแล ก็ได้นั่งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นที่ 1 ซึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วย เพราะแนวคิดเขาดูดีมาก ๆ คือเราอยู่ในป่าคอนกรีต แต่ก็สามารถเอาป่าสีเขียวเข้าไปอยู่ร่วมกันได้ โดยรางวัลที่น้อยๆ ได้ไปจะทำให้ น้อยๆ ดูแลสิ่งที่มีอยู่ได้ดีขึ้น และขยายผลที่มหาวิทยาลัยของตัวเอง หวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ที่อื่น ขยายผลไปที่มหาวิทยาลัยอื่น แม้กระทั่งพื้นที่อื่นใน กทม." นางสาวดวงพร กล่าว

นอกจากนี้ยังได้เสริมอีกว่า ปตท. สนับสนุนเจตนารมณ์ของ กทม. ในการสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองกรุง โดยสำหรับ 2 พื้นที่ที่ ปตท. รับผิดชอบคือในอาคารสำนักงานใหญ่ของ ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต กับพื้นที่สาธารณะตั้งแต่บริเวณถนนพหลโยธินไปจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยประสานกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ เพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้ให้มากขึ้น รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนด้วย

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม โดยเฉพาะการลดลงของพื้นที่สีเขียว จนส่งผลกระทบต่อกลับมาขมขื่น ทั้งความแห้งแล้งและอุณหภูมิที่สูงขึ้น ยังมีความพยายามในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติให้กลับมาอีกครั้ง ทั้งนอกเมืองที่มีการเพิ่มพื้นที่ป่าจากที่เคยเป็นเขาหัวโล้น และในเมืองที่มีการประยุกต์ว่าจะทำให้ต้นไม้กับบ้านเรือนอาคารอยู่ด้วยกันได้อย่างไร ทั้งหมดนี้ กลุ่ม ปตท. ได้ร่วมสนับสนุนอย่างเต็มที่ตลอดมา

ตามหลักคิดที่ว่า "ปลูกเพื่อเปลี่ยน"

